

Giới thiệu về Quỹ tài trợ Nghiên cứu của Tổ chức AOARD tại DTU

Sáng ngày 23/8/2016, Đại học Duy Tân phối hợp với Văn phòng Nghiên cứu và Phát triển của Không quân Hoa Kỳ tại châu Á - AOARD có trụ sở đặt tại Nhật Bản, tổ chức buổi giới thiệu về Quỹ Tài trợ nghiên cứu của AOARD dành cho các nhà khoa học châu Á tại số 3 Quang Trung, Tp. Đà Nẵng. Tham dự buổi giới thiệu có TS. Seng Hong - Quản lý Văn phòng đại diện của AOARD tại Tokyo, Nhật Bản cùng các Tiên sĩ của Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao, Viện Nghiên cứu Kinh tế Xã hội của Đại học Duy Tân và một số giảng viên của Đại học Duy Tân.



*TS. Seng Hong - Quản lý Văn phòng Đại diện của Tổ chức AOARD
trao đổi với những người tham dự buổi Giới thiệu*

AOARD thực hiện nhiệm vụ hỗ trợ các nghiên cứu cơ bản của Không quân Hoa Kỳ đồng thời hợp tác và tài trợ cho các nhà khoa học ở các nước trong khu vực Đông Nam Á, Tây Thái Bình Dương, Ấn Độ và Úc. Bên cạnh đó, AOARD còn chú trọng đẩy mạnh kết nối các nhà khoa học trên khắp thế giới để cùng thực hiện các nghiên cứu về phần mềm, vật liệu hàng không, an ninh mạng...

Tại buổi Giới thiệu, đại diện Quỹ tài trợ Nghiên cứu của Tổ chức AOARD bày tỏ mong muốn được hợp tác và tài trợ cho các nhà khoa học có năng lực của Đại học Duy Tân - những người thực hiện các nghiên cứu phù hợp với tiêu chí mà AOARD đưa ra. Bên cạnh đó, AOARD sẽ tài trợ kinh phí cho việc tổ chức hội thảo, hội nghị, hỗ trợ kinh phí đi lại cho các nhà khoa học để tham dự các hoạt động liên quan đến lĩnh vực Không quân. Đến tham dự chương trình, TS. Tạ Quốc Bảo - Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao của Đại học Duy Tân - người đã và đang nhận được tài trợ nghiên cứu của quỹ AOARD từ năm 2015 cho đề tài “Nghiên cứu chế tạo

thiết bị cầm tay giúp chẩn đoán bệnh” cũng đã chia sẻ kinh nghiệm ứng tuyển và nhiều thông tin hữu ích cho những người quan tâm.



TS. Tạ Quốc Bảo - Viện Nghiên cứu và Phát triển Công nghệ cao của Đại học Duy Tân

chia sẻ kinh nghiệm ứng tuyển để nhận được tài trợ nghiên cứu của quỹ AOARD

TS. Seng Hong - Quản lý của AOARD cho biết: “Văn phòng Nghiên cứu và Phát triển Không quân Hoa Kỳ hiện đang tài trợ cho khoảng 1200 đề tài thuộc hơn 200 viện nghiên cứu trên toàn thế giới. Thấu hiểu vai trò quan trọng của nghiên cứu khoa học cơ bản đang có những tác động mạnh mẽ đến sự phát triển của Không quân Hoa Kỳ trong tương lai, AOARD đã và đang mở rộng đầu tư và tạo điều kiện để các nhà khoa học tập trung vào các nghiên cứu. Mong rằng trong thời gian tới, AOARD sẽ kết nối nhiều hơn với các nhà khoa học của Đại học Duy Tân để triển khai nhiều nghiên cứu mới phục vụ hoạt động của không quân, phục vụ công cuộc bảo vệ đất nước.”

(Truyền Thông)